



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/-

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14105

หน้า: 17 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 47.33 Ad Value: 59,162.50 PRValue (x3): 177,487.50

หัวข้อข่าว: นักศึกษา'มธบ.'คว้ารางวัลพัฒนาแอปฯช่วย'คนชรา-ผู้ต้องขัง'

ศิลปิน: ชาว-ดำ



## นักศึกษา'มธบ.'คว้ารางวัลพัฒนาแอปฯช่วย'คนชรา-ผู้ต้องขัง'

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ประจำปี 2562 (Thailand Data Innovation Awards 2019, DIA by DGA) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเปิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจในการขอรับบริการจากทางรัฐ

น.ส.กัลยรัตน์ พิกุลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มธบ.) กล่าวถึงการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในนามตัวแทนทีม J-Elder+ จากผลงานแอปพลิเคชัน "J-Elder+" ว่า ตนและทีมผู้พัฒนารู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยแอปพลิเคชัน J-Elder+ พัฒนามาจากแอปพลิเคชัน J-Elder ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุหางานตรงตามคุณสมบัติทีมงานได้เพิ่มการแก้ไขตัวอักษรที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น และออกแบบหน้าจอให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้น

นอกจากนี้ J-Elder+ ยังถูกออกแบบให้อยู่ในกลุ่มของสายงานของลูกจ้าง แตกต่างจาก J-Elder ที่สายงานจะอยู่ในหมวดของผู้บริหารหรือนักบริหารเท่านั้น ซึ่งทุนที่ได้รับวางแผนเก็บสำรองไว้เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้เกิดธุรกิจจริงในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะนำไปทำแชทบอท (Chat Bot) เพื่อฐานข้อมูลผู้ใช้งานและสอนการใช้แอปพลิเคชันให้แก่ผู้สูงอายุ ส่วนระยะที่ 2 จะนำฐานข้อมูลต่างๆ มาสร้างแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้จริง คาดว่าภายใน 5 ปี จะได้เห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันดังกล่าว

ขณะที่ นายญาณกร แจ่มนิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วิทยาลัยการพัฒนาระบบและการบิน (CADT) มธบ.ตัวแทนทีม J-Elder+ อีกราย กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมงานจะได้ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี สามารถนำค่าจ้างจากผู้สูงอายุไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า ส่วนผู้สูงอายุจะมีคุณสมบัติพิเศษในด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ด้าน น.ส.สไบทิพย์ เทพเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย CIBA มธบ. ตัวแทนทีม Trialation ซึ่งคว้ารางวัลชมเชยจากผลงานแอปพลิเคชัน "FREE MANN" กล่าวว่า แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดหางานให้กับผู้ต้องขัง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ต้องขังชั้นกลางและชั้นเยี่ยมประมาณ 200,000 คน ที่ได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพ หากคนเหล่านี้ได้รับโอกาสในการทำงาน เชื่อว่าจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำ เพราะมีอาชีพรองรับที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สอดคล้องกับเป้าหมายในการคืนคนดีสู่สังคม

สำหรับจุดเด่นของแอปพลิเคชัน FREE MANN จะช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนผู้ต้องขังที่ต้องการจะจ้างได้ โดยยื่นความจำนงผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะแสดงรหัสของผู้ต้องขังที่ตรงตามคุณสมบัติหรือใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่งเมื่อกดเลือกรหัสของผู้ต้องขังแล้วต้องรอการอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์อีกครั้ง ช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารและประหยัดเวลาในการยื่นเอกสาร เพราะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันได้ นอกจากนี้ยังมีความน่าเชื่อถือเพราะทีมผู้พัฒนาทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์